
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๑๓๑๔/๑) 
------------------------------------------------------------ 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนทั้งหมด  ๑๕  ท่าน             
ผู้มาประชุม  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงศ์ชัย กรรมการ 
๓. นายประสงค์ หน่อแก้ว กรรมการ 
๔. นายศักด์ิชัย ศรีมากรณ ์ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพร กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล กรรมการ 
๗. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ ์ กรรมการ (แทน) 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ กรรมการ (แทน) 

๑๐. นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ กรรมการ (แทน) 
๑๑. นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ กรรมการ 
๑๒. นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล กรรมการ 
๑๓. นายอดิศร ถมยา กรรมการ 
๑๔. นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์ กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ต้ังศิริไพบูลย์ กรรมการ 
๓. นายสันติ วงศ์ใหญ ่ กรรมการ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการประชุม      
๑. นางอนุสรา เป็งอินตา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ดังน้ี 
 
 
 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ    
๑.๑  แต่งต้ังกรรมการประจําคณะแทนตําแหน่งที่ว่าง อาจารย์ศักด์ิชัย  ศรีมากรณ์ 
       ตามท่ีรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลาออกและพ้นจากตําแหน่งรอง

คณบดีจํานวน ๑ ท่าน  ส่งผลให้ตําแหน่งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากรองคณบดีว่างลง                 
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้แต่งต้ังอาจารย์ศักด์ิชัย  ศรีมากรณ์  เป็นคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จากการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา       

 

มติคณะกรรมการ รับทราบ 
 

๑.๒ การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
      ตามที่คณะได้กําหนดให้บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดส่ง

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  แต่เน่ืองจากคณะต้องดําเนินการเพ่ิมข้อมูลให้ในบางส่วน คือ ส่วนของผลการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามรอบการประเมินที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารภายในคณะ คณะจึงมี
แนวทางในการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมโดยบรรจุลงในซองปิดผนึกถึงบุคลากรภายในคณะเป็นรายบุคคลเพ่ือให้
บุคลากรจัดทําและนําส่งแผน IDP มายังคณะภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้
มหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

มติคณะกรรมการ       รับทราบ 
 
 

   ๑.๓  แผนดับไฟ อาคาร ๑๓ โครงการปรบัปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓ หน้าที่ ๓ – ๔  ตารางแสดง
แผนการดับไฟ อาคาร ๑๓ ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์เรียบร้อยแล้ว ในส่วน
ของอาคาร ๑๓ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดําเนินการดับไฟภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔                
และหากการดับไฟมีผลกระทบในการดําเนินการเรียนการสอนในส่วนใด สามารถแจ้งมายังคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้โดยตรง 

 

มติคณะกรรมการ        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่                

๒/๒๕๖๔ ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ในการประชุมรูปแบบออนไลน์ น้ัน     
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี

จํานวน ๑๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ ๖ – ๑๙ โดยที่ประชุมให้มีการปรับแก้ 
จํานวน ๑ จุด  คือ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ แก้ไขจาก “ในปีการศึกษา ๒๕๕๕”  เป็น “ในปีการศึกษา ๒๕๖๕”  

  
มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๔ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 



๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
          ๓.๑ การจัดกิจกรรม ๕ ส ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามที่คณะได้มีแนวทางในการจัดกิจกรรม ๕  ส ภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหรกรรม จํานวน ๒ ประเด็น ดังน้ี 

๑. การจัดการครุภัณฑ์แทงจําหน่าย ทางคณะได้ดําเนินการหาห้องสําหรับการส่ง
มอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว และได้มีสาขาวิชาที่แจ้งครุภัณฑ์แทงจําหน่ายจํานวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

๒. ในส่วนของการจัดระเบียบห้องเรียน จากเดิม ช้ันที่ ๒ เป็นพ้ืนที่ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า  ช้ันที่ ๓ เป็นพ้ืนที่ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  ช้ันที่ ๔ เป็นพ้ืนที่ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  และช้ันที่ ๕ เป็นพ้ืนที่ของสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  และทางคณะได้มีแนวทางให้ห้องสมุด และห้องวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               
จะประจําอยู่ช้ันที่ ๓ โดยบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีจะประจําอยู่ห้องเดิมคือ
ช้ันที่ ๑ ซึ่งคณะอยู่ระหว่างการจัดเตรียมห้องเพ่ือเตรียมการเคลื่อนย้ายมายังห้องใหม่ 

ทั้งน้ี  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรนํานโยบายการดําเนินงาน
ไปหารือกับหน่วยงานหรือบุคลากรที่ใช้งานในพ้ืนที่ที่ผู้บริหารมีนโยบายเข้าไปดําเนินการก่อนแล้วค่อยนําผล
หรือแนวทางมาแจ้งในที่ประชุมทราบ  ต่อไป 
 

มติคณะกรรมการ        รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ เรื่องจากรองคณบดีฝา่ยวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  นายศักด์ิชัย  ศรีมากรณ ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคณุภาพการศกึษา  
เสนอที่ประชุมทราบ  ดังน้ี 
  ๔.๑ .๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๔              
ไตรมาสที่ ๔  

    ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ ในหน้าที่ ๒๒ – ๓๒ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๔  คณะได้รับงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๕๘๙,๖๗๐ บาท  ได้ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจํานวนทั้งสิ้น 
๓,๒๑๒,๑๕๒.๕๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๙  จําแนกผลการใช้จ่ายเงินตามหน่วยงาน ได้ดังน้ี  สํานักงาน
คณบดี ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๕๗.๐๘  สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ดําเนินการไป
แล้วร้อยละ ๙๙.๓๔  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๙.๙๓  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๑๐๐.๐๐  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ดําเนินการไปแล้วร้อยละ 
๙๘.๗๐  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๖.๘๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ดําเนินการไป
แล้วร้อยละ ๙๕.๖๒  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๔.๓๐  และสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๙.๓๒  

ทั้งน้ี  ในส่วนของสํานักงานคณบดี ได้มีงบประมาณคงเหลือจํานวนมาก  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการบริการวิชาการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ที่คณะประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถเข้าพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายได้ 

 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 



๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

  ๔.๑.๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๔ 
                         ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๒ ในหน้าที่ ๓๔ – ๓๖ 
รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไตรมาสที่ ๔  มีจํานวนทั้งหมด                 
๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ ตัวช้ีวัด  บรรลุวัตถุประสงค์จํานวน ๑๑ ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์จํานวน ๖ ตัวช้ีวัด  
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน ๖ ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายจํานวน ๔ ตัวช้ีวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู มีจํานวน ๒ ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายจํานวน ๑ ตัวช้ีวัด  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีจํานวน ๖ ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายจํานวน ๔ ตัวช้ีวัด  และยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีจํานวน ๓ ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายจํานวน ๒ ตัวช้ีวัด 
         
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
  

  ๔.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับ
คณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
                          ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๓ ในหน้าที่ ๓๘ – ๔๔ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งคณะได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  จํานวน ๖ องค์ประกอบ ๒๖ ตัวช้ีวัด                 
ได้ค่าเฉล่ีย ๔.๑๑ คะแนน  อยู่ในระดับดี โดยจําแนกตามองค์ประกอบ  ดังน้ี 

๑. การผลิตบัณฑิต    มีผลการประเมินเฉล่ีย ๔.๒๓  คะแนน 
๒. การวิจัย           มีผลการประเมินเฉล่ีย ๔.๓๑  คะแนน 
๓. การบริการวิชาการ  มีผลการประเมินเฉล่ีย ๕.๐๐  คะแนน 
๔. การทํานุบํารุงศิลปะฯ มีผลการประเมินเฉล่ีย ๓.๗๕ คะแนน 
๕. ผลการดําเนินงานตามการพัฒนาฯ  มีผลการประเมิน ๓.๕๗ คะแนน 

      ทั้งน้ี  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ได้มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในปีการศึกษาต่อไป 
 
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
  ๔.๑.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔  (รอบ ๓ เดือน) 
           ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๔ ในหน้าที่ ๔๖ – ๔๘ 
รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) มีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ สาขาวิชา  ดังน้ี 

            ๑) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีผลการดําเนินงาน ๑.๒๖ คะแนน 
       ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มีผลการดําเนินงาน ๑.๐๘ คะแนน 

  ๓) สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ มีผลการ
ดําเนินงาน ๐.๙๐ คะแนน 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๓ สาขาวิชา  ดังน้ี 
           ๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  มีผลการดําเนินงาน ๑.๙๑ คะแนน 
           ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผลการดําเนินงาน ๑.๘๐ คะแนน 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีผลการดําเนินงาน ๑.๑๗ คะแนน 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต  จํานวน  ๑  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์  มีผลการดําเนินงาน ๑.๔๕ คะแนน 
   ทั้งน้ี มีจํานวน ๓ หลักสูตรที่ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ประกอบด้วย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เน่ืองจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่มีผลงานวิชาการย้อนหลัง ๕ ปี  
            

มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 
   ๔.๑.๕ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔  (รอบ ๓ เดือน) 
                     ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๕ ในหน้าที่ ๕๐ – ๕๑ 
รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) มีผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๑.๐๖ 
คะแนน ประกอบด้วย  
       ๑) องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต มีผลการดําเนินงาน ๒.๐๒ คะแนน 
       ๒) องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย มีผลการดําเนินงาน ๑.๖๒ คะแนน 
       ๓) องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ มีผลการดําเนินงาน ๐ .๕๐ 
คะแนน 
       ๔ ) องค์ประกอบท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการ
ดําเนินงาน ๐.๕๐ คะแนน 
       ๕) องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ มีผลการดําเนินงาน ๑.๒๕ คะแนน 
       ๖) องค์ประกอบที่ ๖ ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ยังไม่มีผล
การดําเนินงาน 
               
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๒  เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม  วงศ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุม
ทราบ  ดังน้ี 
  ๔.๒.๑ แนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดประชุมแบบไม่เป็น
ทางการในการปรึกษาหารือในเร่ืองหลักสูตร ร่วมกับตัวแทนสาขาวิชา  เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่าน
มา ทําให้ได้ทราบถึงปัญหาในการดําเนินงานด้านหลักสูตรในบางขั้นตอน   คณะจึงมีแนวทางที่จะดําเนินงาน
ด้านวิชาการเพ่ือแก้ปัญหา ดังน้ี 

              ๑) จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ กํากับ ดูแล งานด้านวิชาการ โดย มี
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์  พรมมาบุญ ซึ่งเป็นกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย มาร่วมอยู่ใน
คณะกรรมการชุดน้ีด้วย  

   ๒) จัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไว้ใน
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือเป็นการแจ้งเตือนและให้หลักสูตรได้วางแผนการดําเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันตามรอบระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดการปรับปรุงควรเริ่มก่อน ๑ ปี ๖ เดือน 

 

มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
  ๔ .๒ .๒  แนวทางการดําเนินงานด้านทุน วิจัยส่วนตัว คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง การดําเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ได้กําหนดให้นักวิจัย
สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณละ ๒ รอบ ประกอบด้วย รอบท่ี ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ 
ตุลาคม ของทุกปี และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ของทุกปี   

 คณะจึงได้มีแนวทางที่จะจัดทําประกาศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
โดยให้มีกําหนดการย่ืนข้อเสนอก่อนกําหนดการของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเร่งรัดให้นักวิจัยเสนอหัวข้อ และ
สามารถส่งให้แก่มหาวิทยาลัยทันตามรอบระยะเวลาที่ กําหนดได้  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
  
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๓ เรื่องจากรองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา 



๗  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

   นายประสงค์  หน่อแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศกึษาเสนอที่
ประชุมทราบ  ดังน้ี 
  ๔.๓.๑ แผนกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

    เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔ .๓ .๑  หน้าที่  ๕๕  – ๕๘                 
แผนกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้มีการวางแผนในการ
กิจกรรมนักศึกษา จํานวน ๑๒ โครงการ  ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ๕ ประการ และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนิน
กิจกรรมไปแล้วจํานวน ๓ โครงการ  

  
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
  ๔.๓.๒ แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

    เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๒ หน้าที่ ๖๐ แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะได้มีการวางแผนในการ
ดําเนินโครงการจํานวน ๓ โครงการ ดําเนินการแล้วจํานวน ๑ โครงการ  และในส่วนของโครงการกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการบูรณาการการเรียนการสอน  คณะได้มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมใน
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติร่วมกับโรงงานเซรามิกซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง คณะได้แจ้ง
ขอรายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไปยังทุกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว  และในกรณีที่สาขาวิชาไม่มีรายวิชาที่จะ
บูรณาการร่วมกับโครงการดังกล่าวได้  สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะดําเนินโครงการตามรูปแบบของ
สาขาวิชาโดยขอใช้งบประมาณของคณะมายังคณะได้ 

   ในการน้ีมหาวิทยาลัยได้มีกําหนดการจัดงบประเพณีย่ีเป็ง ณ หนองหัว
หงอก ครั้งที่ ๑๒ ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ ข่วงวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะกรรมการเพ่ือแจ้งนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  
มติคณะกรรมการ             รับทราบ 
 
 ๔.๔ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมนักศึกษา 
   - ไม่ม ี– 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๕ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 



๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

  นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  เสนอที่
ประชุมทราบ  ดังน้ี 
    ๔.๕.๑ กําหนดการโครงการอบรมความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
             ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔ .๕ .๑ ในหน้าที่ ๖๓              
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีกําหนดการในการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔   ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีอาจารย์ณรงค์  เครือกันทา รับหน้าที่เป็นวิทยากร            
จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการในการประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 
มติคณะกรรมการ   รับทราบ  
 
 ๔.๖ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
   - ไม่ม ี– 
 
 ๔.๗ เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีด้านนโยบายและแผนงาน 
  - ไม่มี - 
 
 ๔.๘ เรื่องจากประธานสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ 
  - ไม่มี - 
 
 ๔.๗ เรื่องจากประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
   - ไม่ม ี– 
 
 ๔.๑๐  เรื่องจากประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     นายเมธาวัตน์  กาวิลเครือ  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เสนอที่
ประชุมทราบว่า  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้มีกําหนดการจัดกิจกรรมกีฬาเช่ือมสัมพันธ์  ระหว่าง
บุคลากรกับอาจารย์ โดยมี กิจกรรมฟุตซอล  และเปตอง ในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ของการเปิดภาคเรียนที่ ๒ 

 
มติคณะกรรมการ        รับทราบ  
 
 ๔.๑๑ เรื่องจากประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    - ไม่ม ี– 
 
    
 
 
          ๔.๑๒ เรื่องจากประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 



๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

     นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เสนอที่ประชุม
ทราบว่า  สาขาวิชาได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมและพลังงาน และมีกําหนดการเสนออนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ทั้งน้ี หากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาแล้ว 
ทางสาขาวิชาจะนําหารือในคณะกรรมการ กํากับดูแลงานด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและหาแนวทางพัฒนากระบวนการสําหรับดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร  ต่อไป 

 
มติคณะกรรมการ        รับทราบ  
 
   ๔.๑๓ เรื่องจากประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
       - ไม่ม ี– 
 
   ๔.๑๔ เรื่องจากประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
       - ไม่ม ี– 
 
   ๔.๑๕ เรื่องจากประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอที่
ประชุมทราบ  ถึงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามรูปแบบแนวทางของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการแจ้งการรับสมัครนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาโควต้าให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือร่วม
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในหมู่บ้านได้ทราบถึงข่าวสารอย่างทั่วถึง  ถือเป็นวิธีการที่สามารถได้ยอดนักศึกษา
มาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยได้จริง  จึงขอเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของคณะต่อไป   

 
มติคณะกรรมการ        รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕ .๑  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                           นายศักด์ิชัย  ศรีมากรณ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้เสนอคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ  คณะกรรมการประจําคณะ  และสภามหาวิทยาลัย  มาปรับปรุงผลการดําเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  
มติคณะกรรมการ        เห็นชอบ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  

       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระที่    ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ   



๑๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

         ๖.๑ มหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบล แบบบูรณาการ U2T LPRU  

นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ได้แจ้งว่า  
มหาวิทยาลัยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ 
U2T LPRU ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง  และคณะ
เทคโนโลยีออุตสาหกรรมของเราได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจํานวน ๔ ทีม  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าชมนิทรรศการการแสดงผลงานได้ 

         

มติคณะกรรมการ       รับทราบ   
 

         ๖.๒ สวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ได้แจ้งว่า  

มหาวิทยาลัยได้มีสวัสดิการสําหรับบุคลากรที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามจํานวนอายุงานของ
บุคลากร รวมถึงสวัสดิการการแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ  เป็นต้น 
 

มติคณะกรรมการ       รับทราบ   
 

         ๖.๓ การตรวจประเมินหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โคโรน่า 2019 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  ประธานกรรมการ ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะมี
ทีมงานเข้ามาตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
โรน่า 2019 โดยมีเกณฑ์ในการตรวจประเมินหน่วยงาน จํานวน ๙ ข้อ  ดังน้ี 

๑. มีจุดคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ผู้เข้ามาติดต่อ หรือใช้บริการก่อนเข้าบริเวณ
อาคาร 

๒. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ 
๓. กําหนดให้ผู้ที่มาติดต่อ หรือใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
๔. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอ้ีน่ังเรียน ที่ น่ังพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน           

อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร (ยึดหลัก Social distancing)  
๕. มีการจัดทําป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดตําแหน่งการเว้นระยะห่างชัดเจน 
๖. มีการทําความสะอาดห้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลัง

ใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ 
๗. มีการทําความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลิฟต์ มือจับประตู 

– กลอนประตู – หน้าต่าง อย่างสมํ่าเสมอ 
๘. มีการจัดทําแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาที่ป่วยหรือต้อง

กักตนเอง 
๙. มีการตรวจสอบประวัติ ความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร รวมทั้ง

ตรวจสอบเร่ืองการกักตัวให้ครบ ๑๔ วัน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  
      

มติคณะกรรมการ       รับทราบ   
         ๖.๔ แนวทางการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



๑๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

นายวรพล  คณิตปัญญาเจริญ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าเสนอที่ประชุมว่า 
คณะควรมีการประชาสัมพันธ์คณะเพื่อเป็นการแสดงตัวตนของคณะ  เช่น การโปรโมทเพจ Facebook ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สามารถดึงดูดให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ แต่ติด
ปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการโปรโมทเพจของ Facebook ที่มหาวิทยาลัยควรมีระเบียบเพ่ือรองรับ
การเบิกจ่ายงบประมาณประเภทน้ี 

มีคณะกรรมการได้เสนอแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม  ดังน้ี 
๑) การเพ่ิมช่ือโควต้าให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๒) การจ้างเหมาบุคลากรโดยตรงมาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการออกอากาศสดใน 

Facebook หรือ Zoom เพ่ือเป็นการดึงดูดนักศึกษาได้อีกช่องทางหน่ึง 
         

มติคณะกรรมการ    รับทราบและเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๒๐ น. 
 
 
 

 
 

.............................................. 
(นางอนุสรา เป็งอินตา) 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 

 .............................................. 
(นางวรัชญานันท์  เมธีวัชรโยธิน) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


